

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2024

**TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI
VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN**

Tên luận án: **“Tác động của kỷ luật thị trường đến chấp nhận rủi ro và hiệu quả tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam”**.

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 9340201

Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Kim Hạnh

Khóa: 2017

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Tài chính - Marketing

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Huỳnh Quang Linh

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Trần Huy Hoàng

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án:

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận án là nghiên cứu tác động của kỷ luật thị trường đến chấp nhận rủi ro và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, luận án có những đóng góp về mặt học thuật, lý luận, luận điểm mới về khoa học và thực tiễn.

Luận án đóng góp về mặt học thuật, lý luận, luận điểm thông qua việc hoàn thiện khung lý thuyết về tác động của kỷ luật thị trường đến chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam, tác động của kỷ luật thị trường đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam, tác động của chấp nhận rủi ro đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngoài ra, luận án góp phần bổ sung vào các nghiên cứu về sự thay đổi của chấp nhận rủi ro có ảnh hưởng đến sự tác động của kỷ luật thị trường đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2022. Cuối cùng, luận án cũng đã lược khảo khá đầy đủ, chi tiết và có tính hệ thống các nghiên cứu liên quan đến chủ đề của luận án. Từ đó, luận án xác định được khoảng trống nghiên cứu và tiến hành thực hiện nghiên cứu để lấp đầy khoảng trống.

Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy:

Về tác động của kỷ luật thị trường đến chấp nhận rủi ro: kỷ luật thị trường có tồn tại ở các ngân hàng thương mại Việt Nam, tức người gửi tiền có phản ứng với rủi ro của ngân hàng. Cụ thể là kỷ luật thị trường làm giảm mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Do đa số người gửi tiền thường có xu hướng lựa chọn gửi tiền vào các ngân hàng có mức độ chấp nhận rủi ro thấp, điều này làm cho kỷ luật thị trường tạo sức ép buộc các ngân hàng giảm mức độ chấp nhận rủi ro để có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực huy động vốn trên thị trường tài chính.

Về tác động của kỷ luật thị trường đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam: nhìn chung là kỷ luật thị trường có tác động cùng chiều đến hiệu quả tài chính. Tức là nếu kỷ luật thị trường tăng thì có tác động làm gia tăng hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Luận án còn nghiên cứu tác động của chấp nhận rủi ro đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu tương đối phù hợp với đa số các kết quả các nghiên cứu trước đây là: chấp nhận rủi ro tác động cùng chiều đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Đồng thời, luận án cũng nghiên cứu về tác động của các biến tương tác giữa chấp nhận rủi ro và kỷ luật thị trường đến hiệu quả tài chính ngân hàng. Kết quả cho thấy sự thay đổi của chấp nhận rủi ro có ảnh hưởng đến sự tác động của kỷ luật thị trường đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Chính vì các kết quả nghiên cứu trên, luận án cung cấp bằng chứng thực nghiệm có giá trị khoa học về tác động của kỷ luật thị trường đến chấp nhận rủi ro và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận án này cũng có giá trị thiết thực và ý nghĩa đối với các nhà hoạch định chính sách và quản trị ngân hàng thương mại nói chung.

Nghiên cứu sinh